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รมว.ศธ.ยืนยันให้ความสำคัญโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พร้อมหารือผู้บริหาร
ศธ.จัดสรรครูธุรการ

(1 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับกรณี
“โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ว่า ศธ.มีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องการนำครูสู่ถิ่นบ้านเกิดอยู่แล้ว
ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะลงในแต่ละพื้นที่ โดยดูว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือไม่
หากส่งครูคืนถิ่นกลับไปแล้วจะทำงานตรงสายงานหรือไม่
ซึ่งหากสอดคล้องกันก็อยากพิจารณาให้ครูคืนถิ่นเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากสามารถสร้างประโยชน์ได้มาก
คาดว่าหลังจากการประชุม ก.ค.ศ. ในวันที่ 2 ต.ค.62 จะมีคำตอบที่ชัดเจนขึ้น

ส่วนกรณีครูธุรการเรียกร้องขอปรับสถานภาพอัตราจ้างปฏิบัติงาน “ธุรการโรงเรียน” เป็น
“พนักงานราชการ” นั้น ศธ.ได้มีการหารือร่วมกับ ผอ.สำนักงบประมาณในวันนี้ว่า
เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ใน ศธ.
ซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาดูว่ามีความเหมาะสมอย่างไรบ้าง
อัตรากำลังที่ควรจะลงแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างไร
โดยขณะนี้ข้อมูลอัตรากำลังที่เหมาะสมยังไม่ครบถ้วน
แต่ได้ตั้งเป้าว่าจะพยายามทำเรื่องนี้ให้จบภายในระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม
เพื่อจะได้บริหารจัดการตามอัตรากำลังครูที่มีอยู่ ทั้งในส่วนของครูอัตราจ้างและครูที่ขึ้นบัญชีไว้
มั่นใจว่าหากได้ข้อมูลที่ละเอียดจริง ๆ จะไม่เกิดปัญหาในการวางแผนอัตรากำลังของ ศธ.
ทั้งนี้ไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวหรือมากดดันในสิ่งที่ ศธ.กำลังพยายามดำเนินการให้อยู่แล้ว

ส่วนด้านการจัดหลักสูตรทวิภาคี
จากเหตุการณ์นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตหลายรายนั้น
ต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีบริษัทเอกชนที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาความเหมาะสมระหว่างวิชาที่เรียนกับบริษัทที่รับทำงาน ซึ่ง
สอศ.กำลังดูว่าจะสามารถบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่ใกล้สถานศึกษาในแต่ละวิชาที่เหมาะสมได้อย่างไร
เบื้องต้นวางแนวทางไว้ 17 ธุรกิจที่จะใช้เป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และความต้องการของตลาด หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ขยายกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องการให้ที่ตั้งไกลจากสถานศึกษามาก ทั้งนี้จะมอบหมายให้ สอศ.วางแผนเรื่องดังกล่าวต่อไป
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ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก ศธ.360 องศา พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ประชุม ก.ค.ศ. 2 ต.ค.นี้
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“ครูตั้น”รีบแก้ปัญหาโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ลั่นรีบบรรจุเร็วที่สุด
1 ต.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

กล่าวถึงกรณีการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขอชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่าง ว่า
เรื่องโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยู่แล้ว
และจากช่วงระยะเวลาที่ตนได้ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ.มา ก็เห็นว่าการที่นำครูกลับสู่ถิ่นบ้านเกิด
เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์เยอะ เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูความเหมาะสมของอัตรา
และสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่นั้นๆ ด้วย รวมถึงจะดูโรงเรียนด้วยว่ามีคุณภาพหรือไม่
หากมีการบรรจุครูลงไปในพื้นที่ สำหรับปัญหาเรื่องการชะลอการบรรจุครูผู้ช่วย โครงการดังกล่าวนั้น จะมีการประชุม
ก.ค.ศ. ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้เมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แล้ว
ตนก็จะกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุครูกลุ่มนี้อย่างเร็วที่สุด

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สำหรับกรณีที่เครือข่ายกลุ่มลูกจ้างธุรการจะมาชุมนุมร้องเรียนในวันที่ 15
ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ ศธ. บรรจุเป็นตั้งแต่เป็นพนักงานราชการนั้น
เรื่องนี้ตนได้มีการหารือกับสำนักงบประมาณ พบว่า เป็นเรื่องของอัตราภายใน ศธ. ซึ่งจริงๆ แล้ว
ตนไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อมากดดันในสิ่งที่รัฐบาลกำลังที่จะพยายามที่จะทำให้ในหลายๆ เรื่อง
เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาดูว่าความเหมาะสมอยู่ที่ไหน และอัตราที่ควรจะลงไปแต่ละโรงเรียน คือ
อะไรบ้าง โดยปัจจุบันที่ตนศึกษาในรายละเอียด พบว่า ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้นในวันที่ 2 ตุลาคมนี้
จะมีการประชุมผู้บริหารของ ศธ. เพื่อกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ว่าสามารถทำให้แล้วเสร็จภายใน 1
เดือนหรือไม่ ก่อนที่จะถึงการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จะสามารถบริหารจัดการอัตราครูที่มีอยู่ ทั้งตำแหน่งอัตราจ้าง
ครูที่ขึ้นบัญชีไว้ เพราะหากเรามีข้อมูลที่ละเอียด ก็จะสามารถวางแผนเรื่องอัตราได้อย่างไม่เป็นปัญหา
แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอัตราที่เหมาะสมยังไม่คงที่

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก ไทยโพสต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
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